

รายงานสถานภาพโครงการ

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ภาคใต้ มอ.)

รายงาน ณ 8 ธันวาคม 2551

โครงการวิจัยใน Phase 2 (เม.ย.46-ปัจจุบัน)

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
1	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ : ภาคใต้	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	มสช.	2547							นำแผนไปใช้ในโครงการเครือข่ายการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ : ภาคใต้ ระยะที่ 2
2	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	นโยบายสาธารณะด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในภาคใต้	discussion paper	ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร	สวรส.ใต้ (มสช.)	2547							พัฒนาเป็นโครงการการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัญหาและแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมของภาคใต้เพื่อการปฏิรูปและพัฒนาโยบายสาธารณะด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
3	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	นโยบายสาธารณะด้านเกษตร	discussion paper	รศ.ศิริจิต หุ่นหว้า	สวรส.ใต้ (มสช.)	2547							พัฒนาเป็นโครงการเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวสวนยางรายย่อยในภาคใต้
4	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	นโยบายสาธารณะด้านการคมนาคมและความปลอดภัยการคมนาคมขนส่งทางถนน	discussion paper	อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร	สวรส.ใต้ (มสช.)	2547							พัฒนาเป็นโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้รูปแบบสถานีข้อมูลอุบัติเหตุ : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
5	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	นโยบายสาธารณะด้านทิศทางการยุทธศาสตร์ CEO ภาคใต้	discussion paper	อ.สุภาคย์ อินทองคง	สวรส.ใต้ (มสช.)	2547							พัฒนาเป็นแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
6	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	นโยบายสาธารณะด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านยาเสพติด	discussion paper	รตท.(ญ)นวลตา อาภาคัพภกุล	สวรส.ใต้ (มสช.)	2547							พัฒนาเป็นโครงการการจัดการฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด
7	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	นโยบายสาธารณะด้านนโยบายสุขภาพ นโยบายสาธารณสุขและแผนสาธารณสุข	discussion paper	นพ.วีรพัฒน์ เกษรธรรมทรศน์	สวรส.ใต้ (มสช.)	2547							พัฒนาเป็นแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา
8	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	โครงการการจัดสัมมนา เรื่อง กระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่กับความมั่นคงของชุมชนภาคใต้ตอนบน	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	มสช.	2547							
9	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	ปฏิบัติการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน	วิจัย	ครูชบ ยอดแก้ว	มสช.	2548							เกิดสมาคมสวัสดิการภาคประชาชน เกิดเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด (CEO) ขณะเดียวกันเกิดเป็นนโยบายของ อบจ. โดยอบจ. ตั้งงบประมาณสนับสนุนในแผนสุขภาพระดับจังหวัดสงขลา
10	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การประเมินโครงการปฏิบัติการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน	วิจัย	อ.สุภาคย์ อินทองคง	มสช.	2548							เกิดการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนภาคใต้
11	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	กระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา : การจัดการและการใช้ประโยชน์ชายเลน ป่าสาकु ในลุ่มน้ำปะเหลียน	วิจัย	คุณพิติษฐ ชาญเสนาะ	มสช.	2548							หน่วยงานรัฐ (สิ่งแวดล้อมเขต) เห็นและเข้าใจกระบวนการนโยบายสาธารณะของชุมชน เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกัน มีเวทีนโยบายร่วมกัน และมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
12	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การประเมินกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา:การจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนป่าสาคุ ในลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง	วิจัย	ดร.เลิศชาย ศิริชัย	มสช.	2548							หน่วยงานรัฐ (สิ่งแวดล้อมเขต) เห็นและเข้าใจกระบวนการนโยบายสาธารณะของชุมชน เกิดความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกัน มีเวทีนโยบายร่วมกัน และมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน
13	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคีสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	วิจัย	คุณชาคริต โภชะเรือง และคณะ	มสช.	2548							เกิดภาคีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในหลายภาค เช่น เครือข่ายสมัชชาเพื่อการปฏิรูปการเมือง เครือข่ายประชาคมสุขภาพ เป็นต้น
14	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง นโยบายสาธารณะการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว กรณีศึกษา : การใช้พื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	discussion paper	ดร.สاره บำรุงศรี	สวรส.ได้ (มสช.)	2548							ทำให้เกิดคณะทำงานพิจารณาการใช้พื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะสร้างตึก, อาคารสูง
15	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	เครือข่ายการพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ : ภาคใต้ ระยะที่ 2	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	มสช.	2548							เป็นการบริหารจัดการโครงการตามแผนนโยบายสาธารณะ รายละเอียดตามลำดับที่ 2-23
16	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การจัดทำ website www .southHPP.org เครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะภาคใต้	ประชาสัมพันธ์	คุณชาคริต โภชะเรือง	สวรส.ได้ (มสช.)	2548							ปัจจุบันเป็นพื้นที่และช่องทางสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลของเครือข่ายคนทำงาน เรื่องกระบวนการนโยบายสาธารณะ
17	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง "นโยบายสาธารณะการจัดการความรู้เรื่องพลังงาน"	discussion paper	ผศ.ประสพ มีแต่ม	สวรส.ได้ (มสช.)	2548							ใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน เรื่อง แผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภาคใต้
18	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การศึกษาศาสนาการณกองทุนการเงินและสวัสดิการชุมชนในจังหวัดสงขลา	discussion paper	อ.จ่านงค์ แรกพิณีจ	สวรส.ได้ (มสช.)	2549							
19	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	สถาบันและกลุ่มพลังทางสังคมในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา	discussion paper	ผศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ	สวรส.ได้ (มสช.)	2549							
20	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การประเมินกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคีสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	วิจัย	ผศ.ดร.แสงอรุณ อิศระมาลัย	มสช.								เนื่องจากแหล่งทุน (สสส. และ มสช.) เปลี่ยนนโยบายการสนับสนุน
21	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ปัญหาและแนวโน้มของสิ่งแวดล้อมของภาคใต้เพื่อการปฏิรูปและพัฒนานโยบายสาธารณะด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม	วิจัย	ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร	มสช.								เนื่องจากแหล่งทุน (สสส. และ มสช.) เปลี่ยนนโยบายการสนับสนุน
22	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การสร้างและดำเนินนโยบายสาธารณะด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับชุมชนในจังหวัดสงขลา	วิจัย	อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร	มสช.								เนื่องจากแหล่งทุน (สสส. และ มสช.) เปลี่ยนนโยบายการสนับสนุน
23	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวสวนยางรายย่อยในภาคใต้	วิจัย	รศ.ดร.สมยศ หุ่นหว้า	มสช.								เนื่องจากแหล่งทุน (สสส. และ มสช.) เปลี่ยนนโยบายการสนับสนุน
24	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	การจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี	วิจัย	คุณมูหามะสุกรี มะสะนิง	มสช.								เนื่องจากแหล่งทุน (สสส. และ มสช.) เปลี่ยนนโยบายการสนับสนุน
25	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	กระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณี การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	วิจัย	คุณนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ	มสช.								เนื่องจากแหล่งทุน (สสส. และ มสช.) เปลี่ยนนโยบายการสนับสนุน
26	นโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิต	กระบวนการนโยบายสาธารณะ : เกษตรวิถีธรรม วิถีไทย	วิจัย	อ.ภาณุ พิทักษ์เฝ้า	มสช.								เนื่องจากแหล่งทุน (สสส. และ มสช.) เปลี่ยนนโยบายการสนับสนุน

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่ง งบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
27	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การบริหารกระบวนการและเครือข่ายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้	บริหาร จัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	HISO	2548							เป็นการบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดตามลำดับที่ 28-43
28	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	ดร.สุดารัตน์ ชีระวร	HISO	2549							เกิดเครือข่ายคนทำงานเรื่องข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
29	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง ข้อทบทวนการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจากรถทางถนนในจังหวัดสงขลา	discussion paper	อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร	สวรส.ใต้ (HISO)	2549							พัฒนาไปเป็นโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา
30	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การจัดทำรายงาน เรื่อง รายงานการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจากรถในอำเภอหาดใหญ่ พ.ศ.2544-2548	discussion paper	คุณชนิษฐา สวนแสน	สวรส.ใต้ (HISO)	2549							พัฒนาไปเป็นโครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา
31	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	ระบบการจัดการความรู้สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปรัง	วิจัย	ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์	HISO	2549							เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลปรังและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน
32	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การศึกษารวบรวมสถานการณ์การบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จังหวัดสงขลา	วิจัย	คุณสุจิตร์ คงจันทร์	สวรส.ใต้ (HISO)	2549							พัฒนาไปเป็นโครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จังหวัดสงขลา
33	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรภาคประชาชนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพ	วิจัย	คุณภาณุมาศ นนทพันธ์	สวรส.ใต้ (HISO)	2549							พัฒนาไปเป็นโครงการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จังหวัดสงขลา
34	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การศึกษาและพัฒนารูปแบบการสื่อสารข้อมูล (Communication & Information Pattern) ระบบสุขภาพด้านการแพทย์พื้นบ้าน	วิจัย	คุณสมศิริ ยิ้มเมือง	HISO	2549							
35	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี	HISO	2550							เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการระหว่างนักวิชาการ, สื่อ และภาคประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่
36	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา	วิจัย	อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร	HISO	2550							เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ ในการจัดการข้อมูลอุบัติเหตุร่วมกัน และเกิดศูนย์ประสานงานข้อมูลอุบัติเหตุจังหวัดสงขลา
37	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแผนที่ศักยภาพคนพิการ จังหวัดพัทลุง	วิจัย	คุณอนุชา หนูนุ่น	HISO	2550							
38	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยระบบการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลปรัง	วิจัย	ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์	สวรส.ใต้ (HISO)	2551							
39	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสุขภาพ จังหวัดสงขลา	วิจัย	คุณสุจิตร์ คงจันทร์	HISO	2551							
40	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การจัดการฐานข้อมูลผู้ติดยาเสพติด	วิจัย	รตท.(ญ)นวลตา อาภาศัพท์กุล	HISO								
41	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การจัดการระบบข้อมูลยา	วิจัย	ดร.ศิริพา อุดมอักษร	HISO								
42	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	การพัฒนาฐานข้อมูลโรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ จังหวัดสงขลา	วิจัย	ผศ.พญ.พิชญา พรคทองสุข	HISO								เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
43	ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านปักษ์ใต้	วิจัย	วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ	HISO								
44	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาพคนพิการภาคใต้	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สสส. (สสพ.)	2548							
45	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การพัฒนาเครือข่ายสร้างสุขภาพคนพิการภาคใต้ ระยะที่ 2	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สสส. (สสพ.)	2550							เป็นการบริหารจัดการโครงการตามแผนสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย รายละเอียดตามลำดับที่ 26-34 โดยแบ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการปฏิบัติการ 265,000 บาท งบติดตามประเมินผล 300,000 บาท งบพัฒนาเครือข่ายและสังเคราะห์องค์ความรู้ 300,000 บาท และงบบริหารจัดการ 250,000 บาท
46	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	สมัชชากระบวนการเรียนรู้ของคนพิการภาคใต้ : จังหวัดสงขลา	วิจัย	ศศ.เนตรนภา คู่พันธ์วี และชมรมคนพิการสงขลา	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
47	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การฟื้นฟูผู้พิการเชิงสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	คุณเอิลฟาน ตอแลมา คุณแวนอารี เพ็น เลาะมาลี ภก.ยุชฎา นิเมะ	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
48	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรู้ร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตแก่เด็กกลุ่มพิเศษ (บกพร่องสติปัญญา บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติก)	วิจัย	ศศ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
49	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การศึกษาวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Rehabilitation - CBR) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	คุณชาญชัย สุดใจ คุณวริศรา วงศ์มุสิก	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
50	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การศึกษาแนวทางการสอน 2 ภาษาในห้องเรียนเรียนรู้ร่วม (ภาษามือควบคู่กับภาษาพูดสื่อสารทั่วไป)	วิจัย	คุณชาญชัย สุดใจ คุณวริศรา วงศ์มุสิก	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
51	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การพัฒนาเครือข่ายชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการจังหวัดพัทลุง	วิจัย	คุณอนุชา หนู่นุ่น คุณช่วงเรืองจันทร์ คุณพิพัฒน์ ทองใส	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
52	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้พิการทางจิตและญาติ	วิจัย	นพ.ดำรง แวอาลี	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
53	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะผู้พิการภาคใต้	วิจัย	คุณจุฑา สังขชาติ คุณโตมร อภิวันทนการ คุณศิริพล สัจจาพันธ์	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ , บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่ง งบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
54	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย	แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา: ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	วิจัย	ผศ.เนตรนาถ คู่พันธ์วี และชมรมคนพิการสงขลา	สสส. (สสพ.)	2550							เกิดเครือข่ายคณะทำงานเรื่องสุขภาพคนพิการของภาคใต้ ประกอบด้วยนักวิชาการ, บุคลากรทางการแพทย์, หน่วยงานรัฐ, ภาคเอกชน, ประชาคมสุขภาพเพื่อคนพิการและผู้พิการ
55	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การจัดทำ research mapping สภาวะสุขภาพของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ และการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย	mapping	รตท.(ญ)นวลตา อาภาศัพท์กุล	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2546							สวรส.ภาคใต้ มอ. ได้สรุปเป็นเอกสารระบบสุขภาพภาคใต้ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนในปีต่อมาและสนับสนุนการจัดกรงานวิจัยต่อไป
56	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การทบทวนองค์ความรู้และการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับศาสนาสลามและสถานการณ์ด้านสุขภาพ	discussion paper	รตท.(ญ)นวลตา อาภาศัพท์กุล	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2546							เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยขอการสนับสนุนจาก สสส.
57	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	หนังสือ "เส้นทางสู่สังขธรรม เป็นความจริงที่คุณต้องรู้"	เอกสาร	นายคิธราแม ดาราแม	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2546							
58	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการคลอดแผนโบราณ	discussion paper	รตท.(ญ)นวลตา อาภาศัพท์กุล	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2547							เป็นข้อมูลนำไปพัฒนาโครงการอนามัยแม่และเด็กในชายแดนภาคใต้
59	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การจัดการระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	วิจัย	นพ.อมร รอดคล้าย	สวรส.	2547							ทำให้เกิดพื้นที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ร่วมระดมความคิดและใช้ข้อมูลจากงานวิจัยในการแก้ปัญหา เกิดคณะทำงานในหลายเรื่อง เช่น การแก้ปัญหากำลังคนภาคสาธารณสุข ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน แพทย์ศาสตร์ และการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เรื่องสันติสุขภาวะ
60	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การจัดทำรายงานพยากรณ์อัตราการตายของประชาชนไทยในภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	น.ส.อภิรดี แซ่ลิ้ม	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2547							ใช้เป็นข้อมูลประกอบใน Research Mapping ระบบสุขภาพของภาคใต้
61	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การปรับระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ในมิติของผู้ให้บริการ)	discussion paper	ภก.ปาริฉัตร อุทัยพันธ์		2547							นำเสนอไปที่ สปสช. เพื่อขอการสนับสนุนโครงการการพัฒนาบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้
62	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยมุสลิม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงวัฒนธรรม	วิจัย	นางหทัยรัตน์ แสงจันทร์	สวรส.	2548							
63	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สปสช.	2549							เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
64	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การศึกษาและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ นพ.อมร รอดคล้าย	สวรส.	2549							เพื่อแก้ปัญหาการบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
65	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การสื่อสารสาธารณะและเวทีวัฒนธรรมชุมชน เรื่อง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	คณะวิทยากรสื่อสาร มอ.	กอส.	2549							เป็นการทำงานร่วมกับ คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ เพื่อแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ได้ประสานมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อจัดตั้งศูนย์ข่าวอิศรา
66	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การบูรณาการภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านอนามัยแม่และเด็กสู่ระบบบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน	วิจัย	รตท.(ญ)นวลตา อาภาศัพท์กุล	สวรส.	2549							เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการ หน่วยงานสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
67	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไกจำเพาะด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย	สวรส.	2549							
68	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	ชุดโครงการการสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	ภก.ยุชุพ นิเมะ	สสส.	2550							เป็นการทำงานร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
69	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	โครงการการตรวจประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการต่อสัญญาและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ ประจำปี 2551 (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)	วิจัย	นพ.เดชา แซ่หลี	สปสช.สาขาเขตพื้นที่สงขลา	2550							
70	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	โครงการพัฒนา ติดตาม นโยบายการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ภายใต้อาณัติความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย	สวรส.	2551							
71	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนกำลังคน กรณีศึกษา การผลิตพยาบาลวิชาชีพ 3000 คนเพื่อการแก้ปัญหากำลังคนในภาวะวิกฤตความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	รศ.ดร.ลดาวัลย์ ปรีที่ปชัยกูร	สวรส.	2551							
72	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	โครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์และปฏิบัติงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สปสช.	2551							เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการวิจัยการพัฒนาแพทย์มุสลิมที่จบจากต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
73	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการแบบบูรณาการเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย (จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส)	วิจัย	นพ.เดชา แซ่หลี	สปสช.สาขาเขตพื้นที่สงขลา	2551							
74	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	อ.อรสา กนกวงศ์	สวรส.	2551							
75	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของมารดาชาวไทยมุสลิมที่มาใช้บริการรักษาที่โรงพยาบาลพังงา		คุณอัญชลี คันธานนท์									
76	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติ งานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยมุสลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส		รศ.ศิริจิต พุ่งหว่า									
77	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	บทบาทหญิงชายด้านสุขภาพการเจริญพันธุ์ในชาวไทยมุสลิมจังหวัดสงขลา : เน้นวัยรุ่น	วิจัย	ผศ.ชาญชัย เรืองขจร									
78	ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองของผู้เดินทางไปแสวงบุญในจังหวัดปัตตานี ปี 2550	วิจัย	นางมยุเรศ อร่ามรัตน์									
79	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	บทบาทของร้านยากับงานควบคุมโรค	วิจัย	ผศ.มาลี โรจนพิบูลสถิตย์	สวรส.	2546							
80	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนด้านวิชาการและประเมินผลสมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ พ.ศ.2546	discussion paper	นพ.วิเชียร ชูเสมอ	สปรส.	2546							พัฒนาไปเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้
81	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดทำ research mapping โครงการสถานภาพและทิศทางการวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทยภาคใต้	mapping	รศ.ดร.อรุณพร อีสุรัตน์	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2546							สวรส.ภาคใต้ มอ. ได้สรุปเป็นเอกสารระบบสุขภาพภาคใต้ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนในปีต่อมาและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิจัยต่อไป

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
82	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การจัดทำ research mapping โครงการทบทวนงานวิจัยสุขภาพภาคใต้	mapping	ผศ.ดร.แสงอรุณ อิศระมัลย์	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2546							สวรส.ภาคใต้ มอ. ได้สรุปเป็นเอกสารระบบสุขภาพภาคใต้ และใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนในปีต่อมาและสนับสนุนการจัดกรงานวิจัยต่อไป
83	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การศึกษาระบบยาในจังหวัดสงขลา	วิจัย	ดร.สุรฉัตร จ้อสุระเชษฐ์	สวรส.	2547							เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาข้อมูลประกอบการพัฒนาความร่วมมือในการศึกษาระบบยาในหลักประกันสุขภาพ ซึ่งทาง สวรส.ภาคใต้ กำลังประสานอยู่กับทาง สปสช.
84	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังการติดเชื้อแผลผ่าตัดในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย	วิจัย	อ.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล	สวรส.	2547							เกิดเครือข่ายนักวิจัยในกลุ่มพยาบาลของโรงพยาบาล 14 แห่งของภาคใต้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง web
85	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การสำรวจงานวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา ระหว่างปีงบประมาณ 2542-2546	วิจัย	นางนิรชร ชูดีพัฒนา	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2547							
86	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/สถานการณ์สุขภาพภาคใต้ในมิติของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้	discussion paper	รตท.(ญ)นวลดา อาภาคัพภกุล ดร.ทพ.จรัญญา หุ่นศรีสกุล	สปสช.	2547							พัฒนาไปเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคใต้ และใช้ประกอบเป็น Research Mapping ระบบสุขภาพภาคใต้
87	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการในจังหวัดสงขลา กรณีศึกษา:อาหารและยา	วิจัย	น.ส.จุฬา สังขชาติ	สวรส.	2547							เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และกลุ่ม NGOs
88	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การศึกษานโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต	วิจัย	นายอนิรุจน์ มะโนธรรม	สวรส.	2547							
89	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/กระบวนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา	วิจัย	นพ.วีรพัฒน์ เกียรติธรรมรัตน์	สปสช.	2547							ได้นำเสนอผลต่อคณะอนุกรรมการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สปสช. ได้รวบรวมผลการศึกษาวินิจฉัยเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมต่อไป
90	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การศึกษาและพัฒนารูปแบบของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่เหมาะสมในจังหวัดสงขลา	วิจัย	ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์	WHO	2547							เป็นการทำงานร่วมกันของนักวิจัยสหสาขา
91	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/สถานการณ์และรูปแบบการจัดการการประกันสุขภาพในจังหวัดสงขลา	วิจัย	น.ส.รุจิรา ไชยบัญญัติษฐ์	สวรส.	2547							
92	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงานในสถานประกอบการ	วิจัย	รตท.(ญ)นวลดา อาภาคัพภกุล	ม.บูรพา	2548							มีการทำงานร่วมกันของ สวรส.ภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดต่อไป
93	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมู่บ้านภาคใต้ของประเทศไทย	วิจัย	รศ.ดร.อรุณพร อธิรัตน์	สวรส.	2548							
94	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การศึกษาตัวแบบการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน (กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา)	วิจัย	นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ	สปสช.	2548							จะเป็นตัวอย่างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพระดับชุมชน ที่สปสช.จะนำไปใช้ต่อไป
95	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/โครงการจัดทำแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา	วิจัย	นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2549							คาดหวังว่าเป็นแผนแม่บทให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา
96	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/วัฒนธรรมวิถีได้กับการสร้างเสริมสุขภาพ	discussion paper	นพ.วุฒิชัย เพิ่มศิริวานิชย์ นพ.สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน	สวรส.ใต้ (สสส.)	2549							เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม งานสุขภาพภาคใต้ '๔๙ วาระสร้างสุขของคนใต้
97	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/การจัดการสุขภาพของชุมชนโดยชุมชนพึ่งตนเอง	discussion paper	นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ	สวรส.ใต้ (สสส.)	2549							เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม งานสุขภาพภาคใต้ '๔๙ วาระสร้างสุขของคนใต้

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
98	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ นวัตกรรมในการจัดการสุขภาพกับชุมชนโดยชุมชนพึ่งตนเอง 14 จังหวัดภาคใต้	discussion paper	คุณนิมิตร แสงเกตุ	สวรส.ได้ (สสส.)	2549							เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม งานสุขภาพภาคใต้ '๕๙ วาระสร้างสุขของคนใต้
99	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ โรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในภาคใต้	discussion paper	รตท.(ญ)นวลดา อาภาคัพภกุล	สวรส.ได้ (สสส.)	2549							เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม งานสุขภาพภาคใต้ '๕๙ วาระสร้างสุขของคนใต้
100	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงวัฒนธรรมวิถีได้กับสุขภาพองค์กรวม	discussion paper	อ.สุภาคย์ อินทองคง	สวรส.ได้ (สสส.)	2549							เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม งานสุขภาพภาคใต้ '๕๙ วาระสร้างสุขของคนใต้
101	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง มองสุขภาพทางปัญญาของสังคมไทย ผ่านปรากฏการณ์จิตศรัทธาธรรมเทพ	discussion paper	นพ.บัญชา พงษ์พานิช	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2551							
102	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน"	วิจัย	นพ.ยอร์น จิระนคร	สวรส.								ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
103	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การศึกษากระบวนการพัฒนาความรู้สึกรักใคร่ผูกพันของมารดาต่อบุตรคลอดก่อนกำหนดในหน่วยบริบาลทารก	วิจัย	ผศ.รัชตะวรรณ โอพาพิริยกุล	สวรส.								
104	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การสร้างเครือข่ายการดูแลรักษาและส่งต่อสตรีที่มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติในภาคใต้ตอนล่าง	วิจัย	รศ.พญ.สายบัว ชีเจริญ									
105	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การจัดการระบบยาในระบบหลักประกันสุขภาพจังหวัดสงขลา	วิจัย	ภก.ยุชุพ นิเมะ									
106	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การสำรวจระดับสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา-พัทลุง-สตูล	วิจัย	ผศ.ชาญชัย เรืองขจร									
107	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ สุขภาพเด็กในสถานพินิจ		คุณวัชรินทร์ หนูสมตน									
108	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ บทบาทตามเพศกับพฤติกรรมกรรมมีเพศสัมพันธ์และการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ก่อนการแต่งงานของวัยรุ่นในเขต จ.สงขลา		นายสุทธิพร บุญมาก									
109	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ การศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพพระดับจังหวัดภาคใต้		คุณช่อเพ็ญ นวลขาว									
110	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ แม่แทน (วิถี พลัง อำนาจ และบทบาทของหมอดำแยในการให้กำเนิด เลี้ยงดูบุตร ธิดา โดยกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านการแพทย์แผนไทย)		น.ส.จิตติมา ตำรังวัฒนะ									
111	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ ผลของการใช้ข้าวกล้องในการลดระดับโคเลสเตอรอล ในครูและอาจารย์ อ.ถกลาง จ.ภูเก็ต		นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์									
112	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ หลักโภชนาการอาหารพื้นบ้านภาคใต้		คุณจำนง บัวเนียว									
113	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	/ คุณภาพการดูแลและผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคหืดในประเทศไทย		ภญ.ปรียานุช ศิริมัย									

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
114	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็งช่องปากและระบบทางเดินอาหารในพื้นที่ อ. นาทมอม		น.ส.พัชชา หิรัญวัฒน์กุล									
115	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศึกษาผลการคลอดของสตรีตั้งครรภ์และปฏิบัติ (Pregnancy outcome) คีลอยด์เดือนรอมฎอน ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์		โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์									
116	ระบบสุขภาพภาคใต้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ความรู้และความคาดหวังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัดตรัง		คุณอำไพ สุจริยา วารุณี เรือมอรุณรอง ดร.นง นุช บุญยัง									
117	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การจัดการงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	mapping	รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล และคณะ	มอ.	2546							สำรวจภาคใต้ ได้พัฒนาผลการศึกษากลับมาเสนอไปยัง ม.สงขลานครินทร์ในการตั้งสถาบันการจัดการความรู้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ขณะเดียวกันใช้ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ และใช้ประกอบการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยคณะกรรมการพัฒนาทะเลสาบสงขลาภาคประชาชน
118	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการมีส่วนร่วมสาธารณะในเขตเทศบาลนครยะลา	วิจัย	ผศ.ดร.แสงอรุณ อิศระมาลัย	กรมอนามัย	2546							เทศบาลนครยะลาได้นำข้อมูลส่วนหนึ่งไปใช้ในการปรับปรุงแบบสวนสาธารณะ และได้มีการประสานความร่วมมือกับนายกเทศมนตรี ในการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
119	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	ผลกระทบจากระบบการผลิตยางพาราต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และระบบสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคใต้	discussion paper	รศ.ศิริจิต พุ่งหว่า และคณะ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2546							ได้นำผลการศึกษาเบื้องต้นเสนอทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่สวนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานไม้ยางพารา นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาในระดับ
120	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพในอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา	discussion paper	ผศ.ดร.บรรจง วิทย์วีระศักดิ์	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2546							ได้นำผลการศึกษาเบื้องต้นเสนอทางจังหวัดสงขลาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่สวนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานไม้ยางพารา นำไปสู่การตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาในระดับจังหวัด
121	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	สถานการณ์และผลกระทบต่อสุขภาพของการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรม: กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา	วิจัย	ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร	สวรส.	2546							ทำให้เกิดเครือข่ายทำงานในพื้นที่ และสามารถเชื่อมต่อกับผู้นำชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในการใช้ข้อมูลและแนวทางจากผลการศึกษา และมีการนำเสนอโครงการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง
122	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบริเวณลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา	discussion paper	นายชาคริต โภชะเรือง	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2547							ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
123	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	ความมั่นคงทางอาหารกับระบบสุขภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้	discussion paper	นายก้ารบ พานทอง	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2547							ใช้ข้อมูลและความร่วมมือจากเครือข่าย ไปประเมินโครงการอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข
124	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การคัดเลือกชุดทดสอบสารหนูภาคสนามสำหรับใช้งานในเขตอำเภอร้อนพิบูลย์	วิจัย	น.ส.อุไรวรรณ หมัดอำตัม	สวรส.	2547							นำไปอบรมชาวบ้านให้รู้จักและสามารถใช้ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับทดสอบน้ำในชุมชน
125	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การสำรวจปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพชุมชนในพื้นที่รอบบ่อฝังกลบขยะและบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสงขลา	วิจัย	อ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ์	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2547							เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับชุมชนในการเรียกร้องการแก้ปัญหาขยะ
126	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การจัดการความรู้และงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรคพิษสารหนู อำเภอร้อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	วิจัย	นพ.ยุทธนา ศิลปรัสมิ์ รศ.ดร.พิกุล วนิชชาติ	สวรส.	2547							เกิดศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร้อนพิบูลย์ โดยหน่วยงานของรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
127	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การประเมินยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) กระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ.2547 ภาคใต้	วิจัย	ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร นาย ก้ารบ พานทอง	กระทรวงสาธารณสุข	2547							นำข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่ง งบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
128	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	โครงการ " ๘ ขบวนการยาดราเพื่อทะเลสาบสงขลา"	discussion paper	ผศ.ประสาธ มีแต่ม	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2547							ได้นำข้อวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการไปปรับใช้ในธรรมยาดราเพื่อ ทะเลสาบสงขลาปีที่ ๙ ซึ่งเป็นการครบรอบปีที่ ๑๐ ของธรรมยาดรา
129	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	Need Assessment for Tsunami Research Program	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	มอ.	2548							เป็นแนวทางในการพิจารณาโครงการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	สิ่งตั้งมาจากโครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สปรส.	2548							สปรส. นำไปปรับใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็กและเยาวชน
131	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การศึกษาผลการจัดธรรมยาดราเพื่อทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๘	วิจัย	น.ส.อิสรา เข้มวิทยานุกูล	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2548							นำผลไปขอโครงการสร้างเสริมสุขภาพจาก Node สสส.จังหวัดสงขลา
132	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	เกษตรและอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพ	discussion paper	ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร	สวรส.ใต้ (สสส.)	2549							เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม งานสุขภาพภาคใต้ '๔๙ วาระสร้างสุขของคนใต้
133	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	สถานการณ์และการจัดการขยะมูลฝอยในภาคใต้	discussion paper	ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์	สวรส.ใต้ (สสส.)	2549							เพื่อเป็นเอกสารประกอบการประชุม งานสุขภาพภาคใต้ '๔๙ วาระสร้างสุขของคนใต้
134	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	Preliminary Review of Child Care Practices in Families and Communities in Six Provinces Affected by Tsunami, Southern Thailand	วิจัย	ผศ.ดร.บุษกร พันธุ์เมธาฤทธิ์	unicef	2550							
135	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	ในกระแสแห่งลมใต้	discussion paper	คุณชาคริต โภชะเรือง	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550							
136	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	ขับเคลื่อนแนวคิดขยะฐานศูนย์ด้วยกลไกทางสังคม	discussion paper	คุณพิชยา แก้วขาว	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550							
137	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	เกษตรและอาหาร (ข้าว) ที่เอื้อต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	discussion paper	ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550							
138	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	สุขภาพของผู้ประสบภัย 3 ปี หลังสึนามิ	discussion paper	ผศ.ดร.อุไร หัตถกิจ นายภาคภูมิ วิชานตวิวัฒน์	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550							
139	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	โครงการถอดรหัสข้อเรียนรู้เพื่อการอยู่ดีจากกรณีพิบัติภัยใต้ทะเลและ คลื่นยักษ์	discussion paper	คุณไพโรจน์ สิงบัน	สวรส.ภาคใต้ มอ.	2551							
140	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	Behavior Change Communication Strategic Intervention in Six Tsunami-affected Provinces in 2008	วิจัย	ผศ.ดร.วันธนี วิรุฬห์พานิช	unicef	2551							
141	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	Monitoring and Documentation of Behavior Change Communication For Positive Parenting and Child Care Strategic Intervention in Six Tsunami-affected Provinces in 2008	วิจัย	ผศ.ดร.วันธนี วิรุฬห์พานิช	unicef	2551							
142	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภัยธรรมชาติ กรณีธรณีพิบัติภัย คลื่นสึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้	วิจัย	สำนักวิจัยและพัฒนา									
143	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายหลังการเกิดน้ำท่วมขังในจังหวัด สงขลา	วิจัย	อ.นวลดา อาภาคัพทะกุล รศ.ดร. เรียงชัย ต้นสกุล	สวรส.								

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
144	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การศึกษาปริมาณ คุณภาพและความต้องการใช้น้ำฝนของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของสารหนูใน ต.ร่อนพิบูลย์ จ.	วิจัย	พอ.พ.วิเชียร ชูเสมอ									
145	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	วิจัย	ดร.อดิฏาณ์ ศรีเกษตริน									
146	สิ่งแวดล้อม / เกษตร	การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นเพื่อการจัดการผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรกรรม ต.บางเหียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา	วิจัย	ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร									
147	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สพข.	2549							เป็นการบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนานวัตกรรมระดับพื้นที่ภาคใต้ รายละเอียดตามลำดับที่ 148-262
148	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการแกนนำสุขภาพต่างตำบลภาคเกษตรกรรม	วิจัย	นางอนงค์ ภูมชาติ	สพข.	2550							
149	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการการใช้มาตรการทางศาสนาในการเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในชุมชน	วิจัย	นายประพันธ์ ช่างเรือ	สพข.	2550							
150	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ ธนาคารขยะในโรงเรียน	วิจัย	นายเกริกก้อง พลพิชัย	สพข.	2550							
151	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการศูนย์เรียนรู้สหกรณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สถานีอนามัยบ้านทุ่ง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่	วิจัย	นางนิตยา นิลจันทร์	สพข.	2550							
152	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการภูมิปัญญาผู้สูงวัยกับสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่	วิจัย	นายประหยัด ช่อไม้	สพข.	2550							
153	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ "หญิงเอย หญิงไทยใส่ใจตัว ด้วย 3 เรา	วิจัย	คุณยุวดี เฟิงมาก	สพข.	2550							
154	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการนวัตกรรม "สังคมเครือข่ายสุขภาพ"	วิจัย	นายปวิตร ชัยวิสิทธิ์	สพข.	2550							
155	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการคลินิกพัฒนาต้นทุนความเป็นอัจฉริยะ	วิจัย	นางมาลัย กลายสุวรรณ	สพข.	2550							
156	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนากลุ่มแกนนำในโครงการบริการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่องและครบครัน	วิจัย	นายอิศเรศร์ นาครักสุด	สพข.	2550							
157	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ Care DM Phato Model	วิจัย	นายยุทธพงษ์ จิ่งวังตะกอก	สพข.	2550							
158	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการนวัตกรรมศูนย์กายอุปกรณ์ภูมิปัญญา เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน สถานีอนามัยตำบลบ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร	วิจัย	นางจารี ศรีปาน	สพข.	2550							
159	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ใส่ใจโรค... (จุด จุด จุด) สถานีอนามัยตำบลนาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร	วิจัย	นางศิริณา นันท์	สพข.	2550							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
160	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการนวัตกรรม "อสม. Specialist คัดกรอง HT & DM"	วิจัย	นายยอดชาย จิ๋วบุญสร้าง	สพข.	2550							
161	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ อสม. คนสร้างสุข	วิจัย	นางบุญนาค ฮายีมา	สพข.	2550							
162	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนารูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพกรีดยางพาราเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง health-related fitness	วิจัย	นายสุธี คำคง	สพข.	2550							
163	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสานใจป้องกันภัยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยชุมชนเพื่อชุมชน	วิจัย	นางปริดา สารลักษณ์	สพข.	2550							
164	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ ในเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลปะเหลียน	วิจัย	นางจำเนียร มานะกล้า	สพข.	2550							
165	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาพระดับปฐมภูมิ กรณีศึกษาตำบลท่าหมื่น อ.เมือง จ.ตรัง	วิจัย	น.ส.รุจา รอดเข้ม	สพข.	2550							
166	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ "ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน"	วิจัย	นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์	สพข.	2550							
167	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการชมรมเข้มแข็ง ผู้สูงวัยแข็งแรง ต.เกาะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช	วิจัย	นางนงรัตน์ พิทักษ์กิจ	สพข.	2550							
168	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสุขภาพดีเริ่มที่วัด	วิจัย	นายสมบัติ กำจรฤทธิ์	สพข.	2550							
169	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการอาสาสมัครดูแลคนพิการทางสติปัญญา จิตใจ และพฤติกรรม	วิจัย	นายกิตติ สืบสันติพงศ์	สพข.	2550							
170	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเกษตรสุขภาพดี ชุมชนเข้มแข็ง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช	วิจัย	นายธีระ ศรีสุกแก้ว	สพข.	2550							
171	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจาก PCU สู่บ้านและชุมชน	วิจัย	นางปราณี ถาวรพรหมณ์	สพข.	2550							
172	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการบ้านวังหอนสุขภาพพอเพียง	วิจัย	นางอารีญา เรืองประดิษฐ์	สพข.	2550							
173	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการการนวดแผนไทยและส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	วิจัย	นายผืน หัตถประดิษฐ์	สพข.	2550							
174	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการมีสียดส่งเสริมสุขภาพ	วิจัย	นางจิววรรณ พรหมเพชร	สพข.	2550							
175	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการชุมชนรักษ์สุขภาพ	วิจัย	นางกัญติฉิลา ฮูลูเวาะเลาะ	สพข.	2550							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
176	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ MINI AIC กับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ต.มุโมะ อ.สุโขทัย	วิจัย	นางรัตติยา วงษ์เจริญ	สพข.	2550							
177	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสร้างแกนนำสร้างสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อเป็นผู้อุ้มชูสุขภาพในครอบครัว	วิจัย	น.ส.พยอม คงทอง	สพข.	2550							
178	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการการกีดกันสถานสายสัมพันธ์สร้างสุข	วิจัย	นางกัลยา เอี้ยวสกุล	สพข.	2550							
179	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนาระบบการดูแล แม่และเด็กด้วยใจโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายสร้างสุขภาพ ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปี 2550	วิจัย	นางปราณีชาติ แก้วทองประคำ	สพข.	2550							
180	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการโรงเรียนเตรียมพ่อแม่ผู้วัยที่นมสลิม สถานีอนามัยต.ปล่องหอย ม. 2 อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี	วิจัย	นางแซงซีเยาะ วาโตะ	สพข.	2550							
181	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสภามุสลิม ผู้พิการเด็กอำเภอมายอ	วิจัย	นางโรสนานีย์ เจ๊ะซู	สพข.	2550							
182	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการหุ้นส่วนสุขภาพ	วิจัย	นางสลลมา ซูฮอน	สพข.	2550							
183	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเครือข่ายสร้างสุขเยาวชนเด็กกำพร้าใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวมเน้นสุขภาพพอเพียง ตอน เมื่อหนูถูกทอดทิ้ง	วิจัย	นายอุสมาน แวหะยี	สพข.	2550							
184	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสายใยเครือข่าย กระเป๋าใจลดความดัน-เบาหวาน สุ่มตัวอย่าง	วิจัย	นางปิยะจิตต์ ณ นคร	สพข.	2550							
185	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.ปยุต อ.เมือง จ.ปัตตานี	วิจัย	นางสะปิยะ ลาเตะ	สพข.	2550							
186	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคเบาหวานต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี ปี 2548-2550 แบบครบวงจร	วิจัย	นายแววมามู จะปะเกีย	สพข.	2550							
187	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการชุมชนร่วมร้อยใจ สานใยรัก สู้ผู้สูงวัย	วิจัย	น.ส.เจ๊ะฟารีตี๊ะ อับดุลสมัด	สพข.	2550							
188	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเพื่อนชวนเพื่อนญาติชวนญาติมาตรวจมะเร็ง ปี 2550	วิจัย	นายอิบรอฮิม แบรอ	สพข.	2550							
189	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการธนาคารสุขภาพ (BANK OF HEALTHY)	วิจัย	นายสรารุช วิชิตนันท์	สพข.	2550							
190	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการรักษ์ ห่วงใยสุขภาพแม่และลูกโดยใช้หลักการ 3 ส. ต. ปะกาอะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี	วิจัย	นางมารีเยห์ อาเก๊ะ	สพข.	2550							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
191	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการการจัดการบริการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจเลือดและตรวจวินิจฉัยโรคโดยความสมัครใจแบบเคลื่อนที่ในกลุ่มลูกเรือประมง หญิง/ชายชายบริการ และมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณท่าเรือประมง จ.สงขลา และปัตตานี	วิจัย	นางนันทิมา ไทยเจริญ	สพข.	2550							
192	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสายใยชุมชนใส่ใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	วิจัย	นางอัสมาวีร์ โต๊ะพา	สพข.	2550							
193	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการส่งเสริมการอนามัยแม่และเด็ก	วิจัย	นายต่วนสะกรี ตวนปูเตะ	สพข.	2550							
194	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการศาสนานำสุขภาพผู้สูงอายุ	วิจัย	นายแวนารีเฟิน และมะลี	สพข.	2550							
195	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ปี 2550	วิจัย	นางพรพิไล ประแก้ว	สพข.	2550							
196	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ "เมื่อหนูอยากเป็นหมอ"	วิจัย	นายสิทธิโชค จันทร์แก่นรัตน์	สพข.	2550							
197	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเครือข่ายองค์กรท้องถิ่นให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงอายุอายุยืน	วิจัย	นางศุภจิรณ เบญจมะ	สพข.	2550							
198	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพลังชุมชนใส่ใจผู้รักห่างไกลเอ็ดส์	วิจัย	นางอัจฉริยา แวงจุนา	สพข.	2550							
199	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการค้นหากลุ่มเป้าหมายมะเร็งปากมดลูกด้วยระบบขยายตรงและระบบเครือข่ายหนึ่งต่อสาม	วิจัย	นางต่วนอาชีวะห์ แซ่แร	สพข.	2550							
200	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการรวมพลังเพื่อนเบาหวานร่วมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	วิจัย	นางนิตเสาะ ตีอราโอะ	สพข.	2550							
201	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ใช้สารเสพติดตามสิทธิที่พึงได้รับ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพ"ศูนย์บำบัดรักษาเสพติด ปัตตานี"	วิจัย	รตท.ญ. นวลตา อาภาศัพท์กุล	สพข.	2550							
202	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	การจัดการปัญหาของผู้ป่วยเรื้อรังแบบมีส่วนร่วมของสถานีอนามัยคลองเตียน อำเภอดงแก้วทุ่ง จังหวัดพังงา	วิจัย	น.ส.ศิริพงศ์ เจอะสุข	สพข.	2550							
203	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการกองทุนแม่ดูแลชุมชนปลอดภัยเสพติดและสุขภาพทุกกลุ่มวัย	วิจัย	นายอภิสิทธิ์ จินดาพล	สพข.	2550							
204	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสร้างเสริมเครือข่ายดูแลสุขภาพชุมชนแบบองค์กรรวมบูรณาการ ไกลบ้านใกล้ใจ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา	วิจัย	นางสิริวัลย์ ปานศิริ	สพข.	2550							
205	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการทวีพลัง synergy สภาคณพิการทุกประเภท จังหวัดพัทลุง	วิจัย	นายนิพัฒน์ ทองใส	สพข.	2550							
206	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการผสมผสานการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	วิจัย	ภญ.จามรี ไตรจันทร์	สพข.	2550							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
207	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม	วิจัย	นางสุดา ชำนาญรักษ์	สพข.	2550							
208	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการการจัดการขยะชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม	วิจัย	นายเกริกพล สุภาพรเหมินทร์	สพข.	2550							
209	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเยาวชน : ข้อต่อของพลังชุมชน	วิจัย	นายภาว ดิษฐาภิชัย	สพข.	2550							
210	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลด้านสาธารณสุข	วิจัย	น.ส.ต้นสนีย์ บุญส่ง	สพข.	2550							
211	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน แบบองค์รวม โดยชุมชนมีส่วนร่วม	วิจัย	นางจิราพร ตันเสรีสกุล	สพข.	2550							
212	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการนักพัฒนาสุขภาพชุมชน เครือข่าย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	วิจัย	น.ส.ดวงใจ คำคง	สพข.	2550							
213	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการร่วมเคียงข้างอย่างมั่นใจในการป้องกันและดูแลเด็กป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก	วิจัย	นางรสสุคนธ์ ศรีใส	สพข.	2550							
214	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการลด ละ เลิก บุหรี่และเหล้า	วิจัย	นางดวงเดือน อุ่นเคียร	สพข.	2550							
215	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการส่งเสริมการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนันทนาการนอกสถานที่ของชมรมสร้างสุขภาพกลุ่มสูงอายุ.ป่าพยอม นาร่อง ต.ป่าพยอม	วิจัย	นางสุดสวาท อมฤตกุล	สพข.	2550							
216	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการรูปแบบการสร้างสายสืบลูกน้ำในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต	วิจัย	น.ส.นิตยา ปัญจมีดีทิ	สพข.	2550							
217	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการนโยบายสุขภาพและบันทึกเดือนภัยห่างไกลโรค ตำบลศรีสุนทร อ.กลาง จ.ภูเก็ต	วิจัย	นายพรหมมาศ สวัสดิ์ภักดี	สพข.	2550							
218	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ "กล่องข้าวร้านโกปี" ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต	วิจัย	น.ส.สุพัฒตรา แอเดิน	สพข.	2550							
219	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการแพทย์แผนไทย นวัตกรรมการบูรณาการภูมิปัญญาสู่การบริการปฐมภูมิ	วิจัย	นางนิตยา สิงขร	สพข.	2550							
220	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ แม่ หอมพินคนแรกของหนู	วิจัย	น.ส.นุรีระห์ ห่อเลาะอาลี	สพข.	2550							
221	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ "सानใจ วัยรุ่น สุขภาพจิตดี นำสู่สำนึกรักบ้านเกิด"	วิจัย	นางรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว	สพข.	2550							
222	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการธนาคารหุ้นส่วนสุขภาพ	วิจัย	นายประพันธ์ สีสุข	สพข.	2550							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
223	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการจัดการรูปแบบใหม่โดยใช้ภาคีเครือข่ายในชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูงหลังจากจำหน่าย	วิจัย	น.ส.อนงค์ กิบาล	สพข.	2550							
224	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการกางเกงสะอาดห้ เสื้อเกราะหรรยา คันหามาแรง	วิจัย	น.ส.จิราภรณ์ สุชะทาร์ย์	สพข.	2550							
225	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนารูปแบบการทำกลุ่มกำลังใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	วิจัย	นายอุดม กรมโยธา	สพข.	2550							
226	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการทีม sirt ชาวบ้านเพื่อการควบคุมโรค	วิจัย	นายสมานิต วิจิตร	สพข.	2550							
227	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการศูนย์ express เพื่อผู้พิการ	วิจัย	นางอนงค์ ปิงพิพัฒน์ตระกูล	สพข.	2550							
228	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสายใยรักจากลูกหลานสู่อุครอบครัว	วิจัย	นางพรเพ็ญ โชติการ	สพข.	2550							
229	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชแบบครบวงจร	วิจัย	นางเจริญสุข คำหอมกุล	สพข.	2550							
230	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขห้วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยมาตรฐาน 5 อ.	วิจัย	นายประกาส ชำมาก	สพข.	2550							
231	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการอาสาสมัครโรคหลอดเลือดสมอง	วิจัย	นางบุญเยี่ยม จุติวิโรจน์	สพข.	2550							
232	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการมหัศจรรย์ใจ...สร้างบ้านในฝัน ชุมชนปลอดภัย	วิจัย	นายอัคนหรือชกข์ จันทการักษ์	สพข.	2550							
233	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการรักษาสภาพสตรี ภูมิคุ้มกันมะเร็งปากมดลูก	วิจัย	นางโสภิต ชวัลลี	สพข.	2550							
234	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเพื่อนรัก	วิจัย	นางสาววรรณ ดุลยสุข	สพข.	2550							
235	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการคนระโนดห่างไกลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	วิจัย	นางสุพร ยूरพันธ์	สพข.	2550							
236	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเครือข่ายเยาวชน "ทีมเยาวชนอาสาประชาเป็นสุข"	วิจัย	นางรอปือะ โต๊ะหีม	สพข.	2550							
237	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการชุมชนสานใจ..ห้วงใยผู้สูงอายุ	วิจัย	น.ส.อังสุมาลี ไชยสวัสดิ์	สพข.	2550							
238	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับสู่ชุมชน	วิจัย	นายมารุต ลอยผา	สพข.	2550							
239	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการปลั่งเพื่อนช่วยเพื่อน	วิจัย	นางอมรรัตน์ ลิ้มเฮง	สพข.	2550							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
240	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เครือข่ายวิจัย สุขภาพอำเภอบางกล่ำ ประจำปี 2551	วิจัย	นางสุพัตร เพ็ชรการ	สพข.	2550							
241	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสตรีดูแลสุขภาพใจอนามัยเจริญพันธุ์ภายใน 10 นาที	วิจัย	นางปทุมทริก ศรีวีเชียร	สพข.	2550							
242	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	วิจัย	นางนุชนาถ แซ่คู	สพข.	2550							
243	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการเสริมพลังชุมชนสร้างความปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุจราจร	วิจัย	นพ.สุภาพ ไพศาลศิลป์ (นางชนิษฐา สวนแสน)	สพข.	2550							
244	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการ การสร้างพลังชุมชน เพื่อลดขยะมูลฝอย ในตำบลบ้านม่วง อ.สิงหนคร จ.สงขลา	วิจัย	นายสมมาศ วิไลประสงค์	สพข.	2550							
245	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการรวมพลังคนรักศิลปะ ก.กิกกาเกิด ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาควิชา	วิจัย	นายวิโรจน์ บุญยง	สพข.	2550							
246	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการชุมชนผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งเสม็ด ม.11 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล	วิจัย	นางสาว ฐานิตา สาเบต	สพข.	2550							
247	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการส่งเสริมแพทย์ทางเลือกเพื่อการสร้างสุขภาพแบบพอเพียง ต.นิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จ.สตูล	วิจัย	นายณรงค์ศักดิ์ เรืองดำ	สพข.	2550							
248	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการสุขภาพ	วิจัย	นางอามีนะ หลี่น้อย	สพข.	2550							
249	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน "ดาระ" สานสายใยสู่ชุมชน	วิจัย	นางธิดา เหมือนพะวงศ์	สพข.	2550							
250	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการไบท์ซีเคิลทัวร์	วิจัย	นายลาบัน คำพิลา	สพข.	2550							
251	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น	วิจัย	นายประเทือง ทุมพร	สพข.	2550							
252	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการพัฒนาคุณภาพเยาวชนตำบลลุงสุขบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการสุขภาพของชุมชนภายใต้บริบทที่เหมาะสมสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรง ภายในปีพุทธศักราช 2561	วิจัย	นางร่ำจวน ระฆังทอง	สพข.	2550							
253	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการออกกำลังกายเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมฉบับรองเง็งและปัญญาะสีละ จ.สตูล	วิจัย	นางกัลยพรรณ ดิ่งหวัง	สพข.	2550							
254	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการชมรมพี่ช่วยชมรมน้อง	วิจัย	นางวิมล ชำนาญเวชกิจ	สพข.	2550							
255	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการโรงเรียนสุขภาพชุมชน อำเภอละงู	วิจัย	นางวารภรณ์ ละเหมาะ	สพข.	2550							
256	นวัตกรรมระบบบริการปฐมภูมิ	โครงการนำกีฬาไทเก๊กสร้างเครือข่ายในกลุ่มเยาวชน ในจังหวัดสตูล	วิจัย	นางช่อมาลี นาดบรรพต	สพข.	2550							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่ง งบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
257	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	โครงการ MISTER ห่วงใย ใส่ใจมะเร็ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2550	วิจัย	นายเจนฤทธิ์ รอกฤต	สพข.	2550							
258	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	โครงการขยายเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานสู่ชุมชน คปสอ. อ.ละงู จ. สตูล ปีงบประมาณ 2550	วิจัย	นางกาญจนา นงมณี	สพข.	2550							
259	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	โครงการรูปแบบการบริการสุขภาพชุมชนแนวใหม่ในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ (การบริการสุขภาพชุมชนแนวใหม่ในการลด ละ เลิกบุหรี่)	วิจัย	นางวิลาวัลย์ พนาโชติกุล	สพข.	2550							
260	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	โครงการแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยชุมชน มีส่วนร่วม สถานีอนามัยทุ่งดินลู่ม ม.5 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล	วิจัย	น.ส.จิระวรรณ แซ่หลี	สพข.	2550							
261	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	โครงการออกกำลังกายโดยใช้โนร่าประยุกต์-บ้านโตนปาหนัน	วิจัย	นางลลิตา ยะผา	สพข.	2550							
262	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	โครงการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สุขภาพชุมชนกะตะะ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	ศูนย์ วิจัย	นางกุล แก้วกัญญาติ	สพข.	2550							
263	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบนวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิและผู้ ประสานงานระดับจังหวัด พื้นที่ภาคใต้	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สพข.	2550							
264	นวัตกรรมระบบบริการ ปฐมภูมิ	การสังเคราะห์องค์ความรู้กรณีศึกษา : พื้นที่ภาคใต้	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สพข.	2550							
265	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	โครงการพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล	บริหาร จัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สปสข.	2550							เป็นการบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ รายละเอียดตามลำดับที่ 266-343
266	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	การจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง “งานอนามัยแม่และเด็ก ในพื้นที่พิเศษ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล”	discussion paper	นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ	สวรส.ใต้ (สปสข.)	2550							
267	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	การจัดทำเอกสารวิชาการ “การจัดบริการปฐมภูมิ เรื่อง “การดูแล โรคเบาหวาน ในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล”	discussion paper	นพ.พนพัฒน์ โตเจริญวานิช	สวรส.ใต้ (สปสข.)	2550							
268	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	การจัดทำเอกสารวิชาการ เรื่อง “การแพทย์และการดูแลผู้ป่วยที่สอดคล้อง กับวิถีมุสลิม ในพื้นที่พิเศษจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ สตูล”	discussion paper	ภก.ยูซุฟ นิมะ	สวรส.ใต้ (สปสข.)	2550							
269	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	การจัดทำเอกสารวิชาการเรื่อง“การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพใน สถาบันปอเนาะ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้”	discussion paper	คุณมะเสาวดี ไสสากา	สวรส.ใต้ (สปสข.)	2550							
270	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	โครงการ “ศาสนธรรมบำบัดเพื่อสันติสุขภาวะ”	discussion paper	อ.มัสนัน มาหามะ	สวรส.ใต้ (สปสข.)	2550							
271	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	โครงการ การสำรวจสภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามและสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	วิจัย	ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรรกุล	สวรส.ใต้ (สปสข.)	2550							
272	บริการปฐมภูมิในพื้นที่ พิเศษ	โครงการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความ ดันโลหิตสูง	วิจัย	คุณเพ็ญศิริ สิริกุล	สวรส.ใต้ (สปสข.)	2551							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
273	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการ อาสา+ชุมชน = สุขภาพดี	วิจัย	คุณอดุลราชัก ทือรามแม	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
274	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเสริมพลังชุมชนพึ่งตนเองจากเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง	วิจัย	คุณสุธา รุกขพันธ์	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
275	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน	วิจัย	คุณช่าสุติน หามะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
276	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการการสร้างเครือข่ายสุขภาพตามวิถีมุสลิมในการจัดการสุขภาพโดยผู้นำชุมชนในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก	วิจัย	คุณสุนีย์ เจ๊ะกะบาชอ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
277	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการขยายเครือข่ายมีชัยสร้างเสริมสุขภาพ	วิจัย	คุณจิรวรรณ พรหมเพชร	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
278	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการส่งเสริมบทบาทเครือข่ายสุขภาพชุมชน(ผดุงครรภ์โบราณ)ในการพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก	วิจัย	คุณนิตยา นิลรัตน์	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
279	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี	วิจัย	คุณสมศรี บุญจันทร์	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
280	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการต้านภัยเบาหวาน-ความดันดดยเครือข่ายชุมชน	วิจัย	คุณพรพิไล ประแก้ว	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
281	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเครือข่ายร่วมใจเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยโรคความดันและเบาหวาน	วิจัย	คุณพรศิริ จันตีกุลานนท์	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
282	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการหุ่นส่วนสุขภาพ (ภาคต่อเนื่อง)	วิจัย	คุณสลลมา ชูอ่อน	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
283	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการวิถีชุมชนกับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (HT)	วิจัย	คุณรุ่งนภา คงชุม	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
284	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเสริมสร้างความรู้หม้ายการเจริญพันธ์ในเยาวชนตำบลเมะมาวี	วิจัย	คุณอามีเนาะ หมัดเส็น	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
285	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการผู้ชายไทยมุสลิมกับการจัดการปัญหาอนามัยแม่และเด็ก	วิจัย	คุณกัลยา เอี้ยวสกุล	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
286	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้ใช้สารเสพติดโดยใช้กระบวนการส่งต่อและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน	วิจัย	รตท.(ญ)นวลตา อาภาคัพทะกุล	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
287	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยาวชนต้นแบบ เครือข่ายแม่และเด็กวัยทีนในชุมชน 2551 เฝ้าระวังป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ เครือข่ายแม่และเด็กตำบลยาบี	วิจัย	คุณปาริชาติ แก้วทองประคำ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
288	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการพ่อยุคใหม่ในวิถีมุสลิม	วิจัย	คุณตอยยิบะ อุดมเศรษฐี	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
289	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ก่อนมีลูกรัก	วิจัย	คุณมาหลา เจ๊ะอูมา	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
290	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการคนพันธุ์ใหม่ใส่ใจสุขภาพ	วิจัย	คุณวรลักษณ์ นิ่มนวล	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
291	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบเชิงรุกโดยชุมชน โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา	วิจัย	คุณนุรีซิง ปารามัด	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
292	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการค้นหาครอบครัวคนพันธุ์ดี ศรียะลา	วิจัย	คุณรัชดาวรรณ รัตนแคล้ว	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
293	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพตามหลักศาสนาอิสลามในปัจจุบันและอนาคต	วิจัย	คุณปรารถนา เมืองพิน	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
294	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานบริการอนามัยแม่และเด็กตามหลักศาสนาอิสลาม	วิจัย	คุณอับดุลสาลาม หะยียูโซ๊ะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
295	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการพ่อยุคใหม่ อำเภอรามัน	วิจัย	คุณราเฮ มะทา	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
296	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการแก้ไขปัญหาอนามัยแม่และเด็กในภาวะวิกฤตความไม่สงบ	วิจัย	คุณชาซียะ มามะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
297	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในงานอนามัยแม่และเด็กตามหลักศาสนาอิสลาม	วิจัย	คุณวิภารัตน์ ทองธรรมชาติ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
298	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเวทีเรียนรู้ แม่ หอมพินคนแรกของหนู เก่า สู้ แม่ หอมพินคนแรกของหนู มือใหม่	วิจัย	คุณนุรีย๊ะ ดอเลาะอาลี	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
299	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการสร้างอนามัยเจริญพันธุ์ในนักเรียนโรงเรียนปอเนาะ	วิจัย	คุณเจริญสุข คำหอมกุล	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
300	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเปรียบเทียบผลการอบสมุนไพรในหญิงหลังคลอด	วิจัย	คุณอรอนงค์ แซ่กี้	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
301	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการศูนย์สุขภาพชุมชนกำแพงร่วมใจใส่ใจเบาหวาน	วิจัย	คุณบุญศรี มาลีณี	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
302	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยเบาหวาน	วิจัย	คุณธิดา เหมือนพะวงศ์	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
303	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการแอโรบิกแบบผสมผสานอาชีพในชุมชน	วิจัย	นางกัลยพรรณ ดั่งหวัง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
304	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการมีสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ	วิจัย	คุณฐานิศา สาเบต	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
305	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการคุณพ่อยุคใหม่ อำเภอควนกาหลง	วิจัย	คุณลัดดา อาแวปือซา	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
306	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็ก 2-5 ปี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	วิจัย	คุณสุทธิชาติ เมืองปาน	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
307	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการคุณพ่อยุคใหม่ อำเภอเมะนัง	วิจัย	คุณฟารีตาทห์ แก้วสลา	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
308	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการคุณพ่อยุคใหม่ อำเภอเมืองสตูล	วิจัย	คุณนิรมล เมื่อกสม	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
309	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการสานวัฒนธรรม สานใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี	วิจัย	คุณจันทร์ธา รุติเมฆินทร์	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
310	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการร่มโพธิ์ ร่มไทร หัวใจแข็งแรง	วิจัย	คุณสุรพงษ์ ยอดแก้ว	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
311	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	วิจัย	คุณธิดารัตน์ บุรณสมภพ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
312	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ	วิจัย	คุณคอลีเยาะ เจ๊ะแว	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
313	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการชุมชนร่วมใจ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	วิจัย	คุณมาลัย อีสโร	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
314	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความดันโลหิตสูงและเบาหวานแบบไม่พักแรม	วิจัย	คุณจิรภา พูลเทพ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
315	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน	วิจัย	คุณอโนชา เลหาวิริยานนท์	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
316	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการจัดความรู้ในผู้ป่วยเบาหวานประสบการณ์ชีวิต... พิชิตเบาหวาน	วิจัย	คุณพรทิพย์ สุขทอง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
317	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานในชุมชน	วิจัย	คุณนุชนาต แซ่คู	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
318	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการสานฝันผู้ป่วยเบาหวานตำบลเกาะจัน	วิจัย	คุณวัชรรา วาเห็ง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
319	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการค้นหาสาเหตุภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์	วิจัย	คุณดวงพร ดวงยอด	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
320	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการพัฒนางานบริการอนามัยแม่และเด็กตามหลักศาสนาอิสลาม	วิจัย	คุณปัทมา รัตปาด	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
321	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการดูแลแม่ดี ลูกมีสุขภาพแข็งแรง	วิจัย	คุณแวเยาะ มาแย็ง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
322	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม	วิจัย	คุณนพมาศ ชุมแดง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
323	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ต.คลองเป็ยะ อ.จะนะ จ.สงขลา	วิจัย	คุณบุญล้วน รัตนพรหมเมศ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
324	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ต.บางซุด อ.แฉ่ง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณครองเขต ไกรกิจอังกูร	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
325	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณจิรภา พูลเทพ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
326	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณบุญเที่ยง พูนเทพ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
327	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านเชิงเขา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณพิทยา จันทร์คง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
328	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณมาหามะสกรี ลาเตะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
329	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านตะโละตา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณต่วนหามะ รายอากาลี	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
330	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านน้ำขาว ต.กายูคละ อ.แฉ่ง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณอาแซ นิโด	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
331	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณสกรี ทะยิละ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
332	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านจาเราะสะโต ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณมะหารง กาเจ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
333	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านกูแบสาลอ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณฮารน ดอเลาะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
334	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านบือราแง ต.บิกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณอิสมาแอ ทะยิโยชะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
335	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเฝ้าระวังสังคมผู้สูงอายุ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านบุกิต ต.บิกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณอับดุลมูยี สะอะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล
							1	2	3	4	5	6	
336	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านยะมะ ต.เรือเสาะ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณอับดุลลาฟี แวกาจิ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
337	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านลาโละ ต.ลาโละ อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณอับดุลอาซิ มาหะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
338	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านบือแต ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณรอมีลี บือราเฮง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
339	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านไอยามู ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณมุฮัมมัดมูยีดีง การ์รี	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
340	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านบือราเป๊ะ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณมะอารีอแม็ง เจแม	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
341	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านยาบี ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณมุซตาซาร์ ดอเสาะ	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
342	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนแจ๊ะไอร้อง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณซูรีนา ปาแนมาแล	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
343	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการเยียวยาสังคมผู้สูงอายุสมานฉันท์ เรื่อง พัฒนาคุณธรรมด้านระบบสวัสดิการเพื่อสร้างสังคมผู้รักสามัคคี ชุมชนบ้านปีแนมุดอ ต.บุกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	วิจัย	คุณมะสุกี เจ๊ะเกาะอูเซ็ง	สวรส.ได้ (สปสช.)	2551							
344	บริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ	โครงการพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในพื้นที่พิเศษ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ปีที่ 2	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สปสช.	2551							
345	คุ้มครองผู้บริโภค	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้	บริหารจัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สสส. (คคส.)	2550							
346	คุ้มครองผู้บริโภค	โครงการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเทศบาล	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	อย.	2551							
347	สมัชชาสุขภาพ	โครงการสมัชชาสุขภาพการเยียวยาสังคมพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้ ปีที่ 1	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สช.	2550							
348	สมัชชาสุขภาพ	โครงการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายพิเศษ เขตภาคใต้ ปี 2550	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สช.	2550							
349	สมัชชาสุขภาพ	โครงการสมัชชาสุขภาพทางอากาศภาคใต้	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สช.	2551							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่งงบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล	
							1	2	3	4	5	6		
350	สมัชชาสุขภาพ	โครงการสมัชชาสุขภาพการเฝ้าระวังสังคมพหุวัฒนธรรมในชายแดนใต้ ปีที่ 2	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สช.	2551								
351	สมัชชาสุขภาพ	โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้	วิจัย	ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ	สช.	2551								
352	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนในจังหวัดสงขลา	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	อบจ.สงขลา	2549	1							
353	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อการบูรณาการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง พ.ศ.2550-2552 (3 ปี)	วิจัย	สสส.	สสส.	2550	1							
354	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการประสานเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา	วิจัย	สุจิน แก้วบุญส่ง	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
355	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มธรรมชาติบำบัดนครหาดใหญ่	วิจัย	เสาวพรรณ ชูรังสกฤษฎ์	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
356	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการชุมชนบ้านพร่วมใจ ลอดอุบตีเหตุ	วิจัย	มารุต ลอยผา	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
357	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการสร้างฐานสุขภาพเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำกุ่มมี	วิจัย	สมนึก หนูเงิน	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
358	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นรักษาสุขภาพ จ.สงขลา	วิจัย	สมศิริ ยิ้มเมือง	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
359	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	อบจ.สงขลา	2550	1							
360	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการสามประสาน บ้าน วัด โรงเรียน สร้างครอบครัวต้นแบบ ตำบลคูหาใต้	วิจัย	อนันต์ สุวรรณโณ	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
361	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการกองทุนแม่เพื่อความอยู่ดีมีสุขตำบลพิจิตร	วิจัย	อนันต์ แก้วชนะ	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
362	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการครัวเรือนถูกสุขลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลชะแล้	วิจัย	ปราณี ปิยะพันธุ์	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
363	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการเกษตรพอเพียงบ้านชีนาก	วิจัย	สมใจ ศิริภักดี	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
364	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ต.จะโหนด	วิจัย	สมคิด ไชยบุญแก้ว	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
365	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาพผู้พิการ จังหวัดสงขลาโครงการสื่อสารสาธารณะสำหรับผู้พิการ	วิจัย	สมพร ปาตั้งตระโร	สวรส.ใต้ (สสส.)	2550	1							
366	สร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา	โครงการขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อการบูรณาการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง พ.ศ.2551-2553	วิจัย	สสส.	สสส.	2551	1							

ลำดับ	แผนงาน	ชื่อโครงการ	ประเภท	หัวหน้าโครงการ	แหล่ง งบประมาณ	ปี	สถานภาพโครงการ						การขยายผล	
							1	2	3	4	5	6		
367	สร้างสุขภาพภาคใต้	สุขภาพภาคใต้๔๙ วาระสร้างสุขของคนใต้	บริหาร จัดการ	นพ.ปัญญา พงษ์พานิช ผศ.พงศ์เทพ สุธีรัฐภูมิ	สสส.	2549								
368	สร้างสุขภาพภาคใต้	โครงการสร้างสุขภาพภาคใต้ ปี 50	discussion paper	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สสส.	2550								
369	สร้างสุขภาพภาคใต้	โครงการพัฒนากลไกระดับภาคเพื่อสนับสนุนสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ภาคใต้	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สช.	2551								
370	สร้างสุขภาพภาคใต้	โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาศักยภาพแกนนำและกลไกสมัชชา สุขภาพเฉพาะพื้นที่/เฉพาะประเด็น ปีงบประมาณ 2551:ภาคใต้	วิจัย	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สช.	2551								
371	สร้างสุขภาพภาคใต้	โครงการสุขภาวะทางปัญญา วาระสร้างสุขของคนใต้ ปี 2551-2552	บริหาร จัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สสส.	2551								
372	สร้างสุขภาพภาคใต้	โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพ แผน สนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม ภาคใต้	บริหาร จัดการ	สวรส.ภาคใต้ มอ.	สสส.	2551								
373	Non-Thematic	การจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานวิจัย สวรส.ภาคใต้ มอ. ผ่าน เว็บไซต์	ประชาสัมพันธ์	ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.	สวรส.	2548								เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความ และงานวิชาการต่างๆ ของ สวรส.ภาคใต้ มอ.
374	Non-Thematic	การสำรวจและการแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดงตกค้างในเนื้อสุกรใน จ.พัทลุง	วิจัย	สพ.ญ.กรรณิการ์ วัฒนลำปาง										
375	Non-Thematic	การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม	วิจัย	ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9										
376	Non-Thematic	Hospital Cost Shifting in Thailand	วิจัย	ดร.สุรฉัตร จ้อสุระเชษฐ์										
377	Non-Thematic	เวทีวิทยาลัยวันศุกร์		รศ.ดร.เรียงชัย ต้นสกุล										
378	Non-Thematic	พลังการจัดการของชุมชนเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: กรณีศึกษาองค์กรการเงินชุมชนบ้านป่ายาง หมู่ 4, 7 ต.ท่าจิว อ.เมือง จ.		นายกิม ภคเมธาวิ										
379	Non-Thematic	โครงการเกี่ยวกับปัญหาหูดงูมา		นายอรุณ สุวรรณโชติ										
380	Non-Thematic	การจัดการสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมครัวเรือนประเภทเครื่องถม		อ.โสมศิริ เชาวรัตน์										
381	Non-Thematic	ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ ประกอบอาชีพในสถานประกอบการดิสโก้ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่		อ.วัชรพล เชาวกุล										
382	Non-Thematic	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบองค์รวม		ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จ.สงขลา										ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิชุมชนไท

สรุปการดำเนินงานของ สวรส.ภาคใต้ มอ. ในเฟส 2 (เม.ย.46-ปัจจุบัน)

1. เสร็จสมบูรณ์ / ปิดโครงการ	299	โครงการ
2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	2	โครงการ
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	โครงการ
4. อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	0	โครงการ
5. อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ	0	โครงการ
6. ปฏิเสธ / ถอน / ส่งต่อ	61	โครงการ
รวม	382	โครงการ

สรุปการดำเนินงานของ สวรส.ภาคใต้ มอ. ในเฟส 2 ปีที่ 5 (เม.ย.50-มี.ค.51)

1. เสร็จสมบูรณ์ / ปิดโครงการ	102	โครงการ
2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	0	โครงการ
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ	5	โครงการ
4. อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	1	โครงการ
5. อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ	0	โครงการ
6. งานต่อเนื่องจากปีที่ 4 ยังไม่แล้วเสร็จ	3	โครงการ
รวม	111	โครงการ

สรุปการดำเนินงานของ สวรส.ภาคใต้ มอ. ในเฟส 2 ปีที่ 6 (เม.ย.51-ปัจจุบัน)

1. เสร็จสมบูรณ์ / ปิดโครงการ	1	โครงการ
2. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	0	โครงการ
3. อยู่ระหว่างดำเนินการ	14	โครงการ
4. อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	0	โครงการ
5. อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ	0	โครงการ
6. งานต่อเนื่องจากปีที่ 4 ยังไม่แล้วเสร็จ	5	โครงการ
รวม	20	โครงการ

1 เสร็จสมบูรณ์ / ปิดโครงการ	3 อยู่ระหว่างดำเนินการ	6 อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ
2 อยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	4 อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	0 ปฏิเสธ / ถอน / ส่งต่อ